

Từ phòng cấp cứu đến quốc hội liên bang - Bundestag!

Tôi tên là **Stella Merendino** và tôi là ứng cử viên trực tiếp của Đảng Cảnh tả cho khu vực bầu cử Berlin-Mitte. Tôi lớn lên ở Berlin-Wedding, trong một gia đình gốc Ba Lan và Ý.

Tôi muốn đại diện cho quyền lợi của người dân trong khu phố và trong quận của tôi tại Bundestag!

Tôi đang làm trợ lý y tế và điều dưỡng tại một phòng cấp cứu. Đó là lý do tại sao tôi biết rất nhiều vấn đề: Sự căng thẳng trong công việc, lương thấp & tiền thuê nhà ngày càng tăng. Những điều này cần phải thay đổi để chúng ta có thể giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình!

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để tạo nên sự thay đổi thực sự!

Cuối cùng cũng đã đến lúc chính trị phải hướng đến nhu cầu của những người lao động và gia đình họ chứ không phải đến lợi ích của một số ít những người giàu có và quyền lực.

- **Bệnh viện ở đó là để giúp chúng ta khỏe mạnh:**
Vấn đề làm việc quá tải và cắt giảm kinh phí chỉ có lợi cho các cổ đông nhưng lại không tốt cho nhân viên và bệnh nhân. Trong nhiều năm qua tôi đã đấu tranh cho việc bệnh nhân thì phải được hưởng sự chăm sóc tốt và nhân viên bệnh viện thì phải được hưởng mức lương công bằng. Sức khỏe là mối quan tâm của tất cả chúng ta - Bệnh viện là của toàn dân!
- **Giá thuê nhà phải chững cho mọi người:**
Nhà ở là quyền con người. Không ai đáng bị buộc phải rời khỏi Berlin vì tiền thuê nhà tăng - Cần có mức giá trần cho tiền thuê nhà trên toàn quốc ngay từ bây giờ!
- **Giá thực phẩm phải chững cho mọi người:**
Giá thực phẩm đã tăng vọt. Nhờ đó các chủ sở hữu của Aldi, Lidl và Co đang lấp đầy túi tiền vốn đã phình to của họ. Do vậy: Cần phải đánh thuế đối với lợi nhuận vượt mức đồng thời bãi bỏ thuế giá trị gia tăng VAT - để chúng ta có nhiều tiền hơn cho cuộc sống!



Stella Merendino

Từ phòng cấp cứu đến quốc hội liên bang - Bundestag!



Phiếu bầu đầu tiên cho Stella Merendino - Phiếu bầu thứ hai cho Die Linke!

Bạn xứng đáng có một chính đảng luôn kề vai sát cánh bên bạn, đó chính là Die Linke. Hãy cùng nhau hợp tác và chung sức vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta!

Đó là lý do tại sao tôi chân thành mong có được sự tin tưởng và phiếu bầu của bạn trong cuộc bầu cử liên bang vào ngày 23 tháng 2 năm 2025!

Hãy để chúng ta được gặp gỡ và nói chuyện:

Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các cuộc họp đang diễn ra cũng như các cuộc trò chuyện trực tiếp tại cửa nhà của chúng tôi trên Telegram tại đây: <https://t.me/teamstella>

Liên hệ:

info@stella-merendino.de
www.stella-merendino.de

Die Linke

Bezirksverband
Berlin Mitte